

Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đoàn đại biểu Liên đoàn báo chí ASEAN

22:58 06/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 06/12, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức tiếp xã giao đoàn đại biểu Liên đoàn báo chí ASEAN. Đây là hoạt động mở đầu nằm trong chuỗi các hoạt động của hội thảo báo chí quốc tế “Quản trị toà soạn báo chí số: Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực ASEAN”.



Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì buổi tiếp các đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam hoan nghênh các đại biểu trong Liên đoàn báo chí ASEAN, Đại sứ quán Lào, Đại sứ quán Campuchia, Indonesia đã tham dự sự kiện và mong muốn đây cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí. Đồng thời thông báo tới đoàn đại biểu những nội dung cơ bản của buổi hội thảo báo chí

quốc tế, “Quản trị tòa soạn báo chí số: Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực ASEAN” và bày tỏ sự cảm ơn đến các đại biểu đã tham gia hội thảo và tích cực gửi tham luận về Ban Tổ chức. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi tin tưởng rằng, với sự nhiệt tình tham gia, ủng hộ của các đồng nghiệp trong Liên đoàn báo chí ASEAN, hội thảo sẽ đạt mục tiêu đề ra.



Đại diện đoàn nhà báo Thái Lan phát biểu bày tỏ sự phấn khích với cuộc hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 07/11.

Theo chương trình, hội thảo báo chí quốc tế “Quản trị tòa soạn báo chí số: Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực ASEAN” diễn ra trong các ngày từ 06 - 09/12/2023 tại khách sạn La Thành, quận Ba Đình). Hội thảo diễn ra theo 2 phiên, phiên thứ nhất với nội dung “Lý luận chung về quản trị tòa soạn số”; phiên thứ hai với nội dung “Quản trị tòa soạn số: thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp”. Trong khuôn khổ phiên 2 hội thảo, sẽ diễn ra tọa đàm “Vấn đề đặt ra và giải pháp tối ưu hoá quản trị tòa soạn số ở các quốc gia ASEAN”.



Các đại biểu tham quan Bảo tàng báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội thảo báo chí quốc tế “Quản trị tòa soạn báo chí số: Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực ASEAN” là một diễn đàn mở để thảo luận các vấn đề lý thuyết, chia sẻ tình hình, tiến trình và các gợi mở phương pháp, giải pháp chuyển đổi số trong báo chí truyền thông tại Việt Nam và các quốc gia thuộc khu vực ASEAN. Đây là hội thảo báo chí quốc tế lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam năm 2023, do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm xây dựng cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, đề xuất kinh nghiệm giải pháp phát triển nền báo chí Việt Nam và các quốc gia khu vực ASEAN, là hoạt động nền tảng cho việc tiếp tục thảo luận, đề xuất các sáng kiến đổi mới sáng tạo báo chí, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong Liên đoàn báo chí ASEAN nói riêng và cộng đồng các nước ASEAN nói chung trong thời gian tới.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hoi-nha-bao-viet-nam-tiep-doan-dai-bieu-lien-doan-bao-chi-asean>